

# Tình Trạng Ngược Đãi Người Cao Tuổi và Việc Sửa Đổi Luật

---

Úc có dân số đang lão hóa nhanh và, do đó, tình trạng ngược đãi người Cao Tuổi cũng có thể tăng lên. Luật Úc phản ứng về tình trạng ngược đãi người cao tuổi như thế nào, và làm sao các luật đó có thể bảo vệ cho người Úc cao tuổi được tốt hơn? Đây là một câu hỏi hiện đang được Australian Law Reform Commission (Ủy Ban Sửa Đổi Luật của Úc - ALRC) xem xét.

Ngược đãi người cao tuổi có thể là ngược đãi về phương diện thân thể, tình dục, tâm lý, hoặc tiền bạc. Một báo cáo năm 2016 của Australian Institute of Family Studies (Viện Nghiên Cứu Gia Đình của Úc) cho biết hình thức thường gặp nhất của tình trạng ngược đãi là về mặt tiền bạc do người nhà vi phạm, ví dụ như trường hợp con cái đã trưởng thành lợi dụng cha mẹ già để chiếm dụng nhà cửa hoặc tiền tiết kiệm của họ để tiêu dùng hoặc hưởng thụ riêng. Phụ nữ cao tuổi thường hay bị ngược đãi về mặt tiền bạc nhất và cũng thường dễ bị bạo hành gia đình nhất.

Người cao tuổi không nói Tiếng Anh có thể dễ bị ngược đãi hơn vì không thạo Tiếng Anh hoặc không thể tìm đọc được thông tin và tìm kiếm các dịch vụ trợ giúp. Với những người mới nhập cư, tình trạng này còn có thể nghiêm trọng hơn do không còn những người trợ giúp thân tình nữa. Cũng có thể có các yếu tố về văn hóa tác động đến tình trạng ngược đãi người cao tuổi đã được tìm hiểu và xử lý trong các cộng đồng khác nhau.

Khi xem xét phải làm sao để luật của Úc có thể bảo vệ tốt hơn cho người Úc cao tuổi, ALRC xem xét các luật trong những lĩnh vực của các định chế tài chính, tiền lương hưu, an sinh xã hội, việc chăm sóc và sức khỏe cho người cao tuổi - tham khảo ý kiến các tổ chức và cá nhân làm việc trong những lĩnh vực này trong toàn nước Úc.

ALRC rất mong được nghe ý kiến của cộng đồng quý vị về tình trạng ngược đãi người cao tuổi. Khi gặp hoặc nhìn thấy người cao tuổi bị ngược đãi, quý vị có thể gửi email đến [elder\\_abuse@alrc.gov.au](mailto:elder_abuse@alrc.gov.au) hoặc gọi số (02) 8238 6300 để cho biết về câu chuyện đó.

ALRC sẽ phát hành Elder Abuse Issues Paper (Bản Tin Vấn Đề Ngược Đãi Người Cao Tuổi) vào ngày 15 tháng 6 năm 2016, quý vị có thể xem hoặc tải về miễn phí - [www.alrc.gov.au/publications/elder-abuse](http://www.alrc.gov.au/publications/elder-abuse)